
Tillaga til 439. fundar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar 20. júní 2019

Tillaga 1065. fundar bæjarráðs um að taka til umræðu tillögu Hafdísar Gunnarsdóttur og 
Kristjáns Þórs Kristjánssonar um lækkun álagningarprósentu fasteignagjalda í Ísafjarðarbæ.

1. Útsvarsprósenta við álagningu - 2017050014

Hafdís Gunnarsdóttir og Kristján Þór Kristjánsson leggja fram eftirfarandi tillögu: 

„Bæjarráð Ísafjarðarbæjar samþykkir að lækka álagningarprósentu fasteignagjalda í 
Ísafjarðarbæ og koma þannig til móts við stórhækkað fasteignamat í sveitarfélaginu. 
Þannig verði komið í veg fyrir frekari hækkun fasteignaskatta heimilanna í 
sveitarfélaginu. 

Með þessari ákvörðun vill Ísafjarðarbær axla sína ábyrgð og vinna í takt við 
nýsamþykkta lífskjarasamninga á vinnumarkaði og stuðla að því að markmið 
samninganna skili sér til sannarlega til launþega. 

Bæjarráð beinir þessari tillögu til vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs en sú vinna er nú 
í fullum gangi.“

Arna Lára Jónsdóttir leggur fram eftirfarandi bókun: 

„Fulltrúi Í-listans skilur vel vilja til að lækka álögur á íbúa sveitarfélagsins en óskar 
eftir því að skoðað verði hvaða áhrif þessi tillaga hafi á framlög frá Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga.“ 

Bæjarráð vísar tilögunni til umræðu í bæjarstjórn.


